

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯƠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 787/UBND-VHTT

Hương Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2021


V/v giám sát việc tạm dừng các dịch vụ văn hóa và kiểm soát các hoạt động tập luyện thể thao đông người tại nơi sinh hoạt cộng đồng

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn


Thời gian qua các địa phương đã thực hiện khá tốt việc dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên ở một số xã, thị trấn một bộ phận người dân vẫn lơ là chủ quan với dịch bệnh, như tổ chức đánh bóng chuyền, chơi đá bóng...tại các sân chơi, bãi tập, khu tập luyện thể thao công cộng mà không chấp hành các khuyến cáo của ngành chức năng, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Tĩnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Truyền truyền vận động và khuyến cáo người dân không tụ tập đông người để tham gia các hoạt động tập luyện, thi đấu bóng chuyền, bóng đá và các môn thể thao đông người khác tại các sân chơi, bãi tập; khu thi đấu thể thao cấp thôn, cấp xã và các khu vực sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, khai trương, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tập trung đông người, các dịch vụ Thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, zumba, bi-a, bể bơi...), các cơ sở kinh doanh, dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage; các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh; các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tạm dừng việc đón khách tham quan, dung hương theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Đồng thời tích cực kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Thái Sơn**